



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศ  
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๘๘๑  
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๑.๑ นางเกยูร กุจะพันธ์ สมิต

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๔๕  
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล  
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๒.๑ นางตลณภา ผลวิสุทธิ

๓. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่  
๗๖๒๔๔ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๓.๑ นางนิธิศสร่า บุรมาถ

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตามรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)  
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไทรงาม ชั้น ๓ อาคาร ๕ โรงพยาบาล  
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และในกรณีที่มีความจำเป็นอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า  
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น  
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

## เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### กำหนดวัน เวลา และสถานที่และวิธีการประเมินบุคคล

วัน เวลา สถานที่	วิธีการประเมินบุคคลและตำแหน่ง
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รายงานตัว ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ให้ รายงานตัวเข้ารับการประเมิน เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มนำเสนอแนวคิดในการพัฒนางานและสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
- นำเสนอฯและสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมไตรงาม ชั้น ๓ อาคาร ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนางานในรูปแบบ PowerPoint ไม่เกิน คนละ ๕ นาที และ PowerPoint ไม่เกิน ๕ สไลด์ โดยให้ส่ง PowerPoint ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
	การส่ง PowerPoint ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ ๑. บันทึก PowerPoint เป็นไฟล์ PDF ๒. ตั้งชื่อไฟล์ PDF เป็น เลขที่ประจำตัวสอบ_ตำแหน่งเลขที่ที่สมัคร_ ชื่อ-นามสกุล ตัวอย่าง ๑_๗๘๗๔๗_ชำนาญ การพิเศษ เป็นต้น ๓. สแกน QR Cord เพื่อส่งไฟล์ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. <a href="https://forms.gle/WCxBRBYdazyXCz๔๘๘">https://forms.gle/WCxBRBYdazyXCz๔๘๘</a>
	
	๔. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ นำไฟล์เข้าไปวางใน เครื่องคอมพิวเตอร์ในวันสัมภาษณ์ด้วยตนเองและไม่รับไฟล์ในวัน สัมภาษณ์ รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ตนเอง เนื่องจากจะทำให้ เสียเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และอาจเกิดการติดขัดของอุปกรณ์